



สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

สำนักงานกรฐมนตรี

## ใช้ให้รู้ดูให้ดี...กับไม้ติดยุงไฟฟ้า

“ยุง” นอกจากจะเป็นแมลงที่สร้างความรำคาญแล้ว ยังเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพอย่างรุนแรง โรคที่เป็นอันตรายหลายชนิดสามารถส่งเชื้อต่างๆผ่านยุงได้ โดยยุงจะถ่ายทอดโรคของผู้ติดเชื้อไปให้คนต่อไปได้หลายร้อยหลายพันคน ในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากโรคที่เกิดจากยุงกว่า ๑ ล้านคน ไม่ว่าจะเป็นโรคมาลาเรีย ไข้เลือดออกไวรัสเวสต์ไนล์ โรคไข้เหลือง ไวรัสซิก้า เห็นได้ว่ายุงเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ร้ายแรง บางโรคยังไม่มี การรักษาโดยตรงหรือไม่มีวัคซีน การป้องกันและหลีกเลี่ยงการถูกยุงกัดจึงนับเป็นทางออกที่ดีที่สุด

“ไม้ติดยุง” จึงเป็นอีกหนึ่งวิธีในการใช้ป้องกันภัยร้ายจากยุง เพราะหาซื้อได้ง่าย มีราคาไม่สูง แต่เมื่อมีคุณประโยชน์ก็มักมีโทษด้วยหากใช้งานไม่ถูกวิธี โดยหลายกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ขึ้นจากการชาร์จแบตเตอรี่ไม้ติดยุงทิ้งไว้จนเกิดการช็อตลุกลามไปถึงการไหม้สิ่งรอบข้างส่งผลต่อความเสียหายรุนแรงหรือในกรณีการสัมผัสสดลวดของไม้ติดยุงโดยไม่ตั้งใจ ซึ่งก่อให้เกิดการไหม้ของผิวหนังหรือการอักเสบพองในลักษณะตุ่มน้ำใสโดยส่วนใหญ่ผู้ประสบเหตุมักเป็นเด็กเล็กๆ ที่ไปสัมผัสโดยไม่ตั้งใจ



สคบ. จึงเล็งเห็นในความปลอดภัยในชีวิตและเพื่อเป็นการคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชน คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก จึงกำหนดให้ “ไม้ติดยุงไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก” เพื่อกำหนดให้ผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือผู้จำหน่าย จะต้องจัดทำฉลากโดยแสดงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ในฉลากอย่างครบถ้วน พร้อมระบุคำแนะนำการใช้งาน “ควรทำความสะอาดด้วยแปรงแข็งและห้ามล้างด้วยน้ำ” และคำเตือน “ต้องเก็บให้พ้นมือเด็กขณะชาร์จแบตเตอรี่ต้องวางให้ห่างจากสิ่งที่ติดไฟได้ง่ายและห้ามใช้ใกล้วัตถุไวไฟ” โดยตัวอักษรมีขนาดไม่ต่ำกว่า ๓ มิลลิเมตร แสดงไว้อย่างเด่นชัด มีการติดที่คงทนที่ตัวผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ให้ผู้ที่ใช้งานอ่านได้โดยชัดเจน ผู้ใดขายสินค้าที่ควบคุมฉลาก โดยไม่มีฉลากหรือมีฉลากแต่ฉลากนั้นไม่ถูกต้อง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๖ เดือน ปรับไม่เกิน ๑ แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ผู้ส่งหรือผู้นำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๑ ปี ปรับไม่เกิน ๒ แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ



กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๑๔๑๓๔๗๐-๕ โทรสาร ๐๒ ๑๔๓ ๙๗๗๒-๓ E-mail : pr.ocpb@gmail.com